

UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày tháng năm 2024

Số: /SNN-QLCL
V/v báo cáo kết quả quản lý nhà nước
đối với sản phẩm muối trên địa bàn

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được Văn bản số 327/SKH-CN-TCĐ ngày 15/3/2024 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc tham mưu kiến nghị của Công ty cổ phần tập đoàn Việt Thành Hưng; sau khi tổng hợp, Sở Nông nghiệp báo cáo các nội dung cụ thể như sau:

1. Thực trạng sản xuất muối

Nghề làm muối tại Hà Tĩnh được hình thành hàng trăm năm nay, tập trung ở các xã Thạch Châu, Hộ Độ huyện Lộc Hà, xã Đình Bàn huyện Thạch Hà, xã Cẩm Nhượng huyện Cẩm Xuyên và xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh. Trong đó, Nghề làm muối thôn Châu Hạ xã Thạch Châu phát triển khá tốt và đã được công nhận là làng nghề năm 2020. Nghề đã giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động trên địa bàn. Tuy nhiên, nghề làm muối hiện nay cho thu nhập thấp hơn nhiều so với các ngành nghề khác (thu nhập bình quân từ 60.000-80.000 đồng/người/ngày), đồng thời nghề làm muối chỉ mang tính thời vụ (01 năm chỉ sản xuất được khoảng 4 tháng), cơ sở hạ tầng đồng muối hàng năm xuống cấp, hiệu quả sản xuất không cao. Chính vì vậy những năm gần đây nghề làm muối ở Hà Tĩnh không phát triển, một số đồng muối một thời nổi tiếng như Hộ Độ (Lộc Hà) nhưng người dân không mặn mà về nghề sản xuất muối, diện tích sản xuất giảm nhiều so với trước đây.

Năm 2023, diện tích sản xuất muối là 42,1ha với sản lượng 5.120 tấn. Phương pháp sản xuất chủ yếu là thủ công truyền thống, chưa áp dụng cơ giới hóa trong quá trình sản xuất. Hạ tầng phục vụ sản xuất muối gồm: 143 công (32 công đầu mối và 111 công nội đồng), 266,7km mương (257,1km mương cấp và 9,6km mương thoát), 590.000m² sân phơi, ô phơi và 23.600m² ô kết tinh, chưa có hệ thống trạm bơm cấp nước trong các đồng muối.

Trên địa bàn hiện có 01 đơn vị chế biến muối với các loại sản phẩm chính là bột canh và muối tinh (có bổ sung i ốt) với sản lượng hàng năm khoảng 2.200 tấn, thị trường tiêu thụ nội địa, công suất chế biến: Lò sấy muối 15 tấn/ngày, máy trộn I ốt 2 tấn/giờ, máy đóng gói 2 tấn/giờ.

2. Tình hình nhập khẩu muối

Năm 2023 và đầu 2024, Công ty Cổ phần chế biến muối và nông sản Miền Trung đã tiến hành nhập khẩu 1.512 tấn muối từ Ấn Độ để sản xuất các sản phẩm

từ muối, 04 lô hàng này được lấy mẫu kiểm nghiệm và đạt chất lượng theo quy định.

Trên đây là báo cáo kết quả quản lý nhà nước đối với sản phẩm muối trên địa bàn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kính gửi Sở Khoa học và Công nghệ được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc, Phó Giám đốc Sở phụ trách;
- Chi cục QLCL NLS và TS;
- Lưu: VT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Quang Thọ